

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
tại Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy
với các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện

Ngày 18 tháng 3 năm 2024, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban thường kỳ với các Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện. Sau khi nghe Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện, các cơ quan, đơn vị báo cáo, xin ý kiến một số nội dung và ý kiến thảo luận của các đồng chí dự hội nghị; Thường trực Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

1. Về công tác Đảng, đoàn thể

Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Hội nghị thường kỳ Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 3/2024 và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo Quy chế làm việc.

Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và lắng nghe, giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo tinh thần Công văn số 1416-CV/BDVTU ngày 14/3/2024 của Ban Dân vận Tỉnh ủy; phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện làm việc với đoàn khảo sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh vô hiệu hóa với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu báo cáo kết quả xem xét, giải quyết đơn do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chuyển đến theo tinh thần Công văn số 1371-CV/UBKTTU ngày 14/3/2024 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Văn phòng Huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Ủy ban MTTQ huyện tham mưu chuẩn bị các điều kiện tham dự Hội thảo chuyên đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2010-2023” do Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu về kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; chuẩn bị nội dung và các điều kiện làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

2. Về điều hành của Thường trực HĐND huyện

Chuẩn bị các điều kiện và làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ sau kỳ họp, gửi Thường trực HĐND, UBND tỉnh theo quy định.

Chỉ đạo thực hiện khảo sát việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất trên địa bàn theo kế hoạch của Thường trực HĐND huyện.

3. Về điều hành của UBND huyện

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2024 theo tinh thần Văn bản số: 1257/UBND-KGVX ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn; tập trung cao và thực hiện chế độ báo cáo tiến độ thực hiện hằng tuần đối với các dự án trọng tâm, trọng điểm của huyện, nhất là các dự án đang triển khai thực hiện như: Khu công nghiệp Phúc Sơn; dự án đầu tư xây dựng ĐT.295 đoạn cầu Bến Tuần đi thị trấn Cao Thượng và đoạn thị trấn Cao Thượng đi cầu Bì Nội huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; tuyến đường Hoàng Quốc Việt (đoạn từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện đi đường tỉnh 295)...

Chuẩn bị các nội dung tổ chức họp Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Tổ chức kiểm tra vi phạm về đất đai theo Chỉ thị số 19-CT-TU và Kết luận số 120-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND tỉnh ngày 22/6/2023 về công tác quản lý, sử dụng đất công ích. Tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra việc khai thác khoáng sản (đất san lấp) tại các mỏ đã được cấp phép và chỉ đạo các xã tăng cường quản lý

công tác khai thác khoáng sản trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn.

4. Một số nội dung khác

Cơ bản nhất trí với dự thảo Kế hoạch tổ chức hoạt động tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên phủ) trên địa bàn huyện theo đề xuất của Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện. Thống nhất không thực hiện nội dung tổ chức Tọa đàm do điều kiện thực tế của các đại biểu tham dự. Giao Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện tham mưu tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Cơ bản nhất trí với dự thảo Tiểu Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Tân Yên do UBND huyện xây dựng. Giao UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn điều chỉnh về câu từ cho chính xác; lựa chọn kỹ các căn cứ và định hướng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến về tên xã sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Cơ bản nhất trí với phương án cải tạo Quảng trường trung tâm thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chuẩn bị. Giao UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện phương án; báo cáo Thường trực Huyện ủy để cho chủ trương thực hiện các bước tiếp theo.

Cơ bản nhất trí với phương án đầu tư dự án: Đường Hoàng Quốc Việt (đoạn từ ĐT298 đi tỉnh lộ 295 (đoạn từ UBND xã Cao Xá), huyện Tân Yên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chuẩn bị. Giao UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện phương án, triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện,
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phong Thái